



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 26-28 พฤษภาคม 2561

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th/iprg/>



Mastery

เป็นนายตนเอง



Originality

สร้างสรรค์สิ่งใหม่



People Centered

ใส่ใจประชาชน



Humility

ถ่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>มติชน (26 พ.ค. 61)</p> <p>โพสท์ทูเดย์ ไทยโพสท์ (26 พ.ค. 61)</p>	<p>ปัญหาลูกจ้าง</p> <p>- เสนอข่าว กรณีกระทรวงการคลังออกระเบียบหลักเกณฑ์การจ้างงานพนักงานกระทรวงและลูกจ้าง โดยใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ พ.ศ.2561 ทำให้กลุ่ม รพ.ต่าง ๆ ออกมาคัดค้านอย่างต่อเนื่อง ทั้งขึ้นป้ายหน้า รพ. แต่งชุดดำ ผู้กริบยื่นตำราฯ</p> <p>ด้าน รพ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย มีการแชร์ภาพและข้อความในโลกออนไลน์ถึงกรณี ถูกสั่งให้ปลดป้ายประท้วงพร้อมระบุว่า เป็นคำสั่งจากฝ่ายความมั่นคงที่ให้ปลดป้าย และเชิญตัวผู้อำนวยการ รพ.พญาเม็งราย ไปพูดคุยด้วย นอกจากนี้ ยังมี รพ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก ก็มีฝ่ายความมั่นคงเข้าไปใน รพ.ด้วย แต่ไม่ได้สั่งปลดป้าย และล่าสุด รพ.บ้านไผ่ จ.ลำพูน ก็เพิ่งถูกปลดป้ายเช่นกัน</p> <p>ทางด้าน นพ.ทศเทพ บุญทอง นพ.สสจ.เชียงราย กล่าวว่า การปลดป้ายที่ รพ.พญาเม็งราย ไม่ได้เป็นการใช้กำลังหรือการบังคับขู่เข็ญจากฝ่ายความมั่นคง วันเกิดเหตุมีเจ้าหน้าที่ รพ.พญาเม็งราย เข้าใจว่าเป็นลูกจ้างทั่วไป อาจเข้าช่วยอยู่ในผู้ที่ได้รับผลกระทบ มาแอบขึ้นป้ายตอนที่ผู้อำนวยการ รพ.ไม่อยู่ เพราะเป็นช่วงกลางคืน กระทั่งมีพนักงานห้องฉุกเฉินแจ้งว่า น่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ที่ทราบมาแจ้งให้ทราบและขอความร่วมมือให้เอาป้ายออกเพราะเกรงจะไม่เหมาะสม ไม่ได้มีการบังคับขู่เข็ญ หรือเกิดความขัดแย้งกัน อีกทั้งไม่ได้มีการเชิญ ผอ.เจ้าหน้าที่หรือบุคคลใดเข้าไปพูดคุย ต่อมาช่วงเช้านายอำเภอพญาเม็งรายทราบเรื่องการขึ้นป้าย ก็มีการพูดคุยกับ ผอ.รพ. ว่าเป็นการรับทราบข้อมูลที่คลาดเคลื่อนพนักงานลูกจ้างอาจสับสนในข้อมูล ทั้งที่กระทรวงการคลังเวียนระเบียบดังกล่าวให้กับกระทรวงสาธารณสุข ที่ทำตามระเบียบเดิมได้ พนักงานส่วนใหญ่จึงเข้าใจและยินยอมที่จะนำป้ายออกด้วยความเต็มใจ</p> <p>ทางด้าน นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ ผอ.รพ.จะนะ จ.สงขลา โพสท์ผ่านเฟซบุ๊ก ระบุว่า ทหารมาเยี่ยมและบังคับให้ผู้อำนวยการแพทย์หญิงแห่งโรงพยาบาลพญาเม็งราย ปลดป้ายแสดงจุดยืนไว้อาลัยกระทรวงการคลังลง เป็นแห่งแรกของประเทศไทยที่ถูกสั่งปลดป้าย แคมทราบจาก ผอ.ว่าถูกสั่งให้ทำบันทึกชี้แจงด้วย รังแกกันแบบนี้ มีแต่จะติดกันเพิ่มทุกโรงพยาบาล เมื่อสันติวิธีในการแสดงออกไม่ได้รับการเคารพ เป้าหมาย กทม.คงยากจะหลีกเลี่ยง</p> <p>ด้าน นพ.สรลัทธน์ มิ่งไทยสงค์ ผอ.รพ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา และประธานชมรมผอ.โรงพยาบาลชุมชน ระบุว่า เคยหารือกับทาง สธ. ซึ่งบอกว่าไม่กระทบ แต่จริงๆ ไม่มีหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรและระเบียบเงินบำรุงก็ไม่แตกต่างจากระเบียบกระทรวงการคลัง เพราะข้อ 10 บอกให้ต้องขอความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง หลังจากนั้นจะหารือว่าจะทำอย่างไรต่อไป และไม่ได้อยากจะไปที่กระทรวงการคลังในวันที่ 1 มิ.ย.นี้ เพราะเรามีคนไข้ต้องรักษา จึงอยากให้กระทรวงการคลังยกเลิกระเบียบ และ สธ.ยกเลิกระเบียบเงินบำรุงข้อ 10</p> <p>ด้าน นายโอสธ สุวรรณเศวต ประธานสมาพันธ์สมาคมลูกจ้างรัฐแห่งประเทศไทย (สสท.) กล่าวว่า สสท. กำลังติดตามเรื่องระเบียบกระทรวงการคลัง เตรียมเข้าหารือกับ สธ.อีกครั้ง ซึ่งก่อนหน้านี้ได้ทำข้อตกลงกับ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. และท่านรับปากว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อบุคลากร แต่ทุกคนยังมีความกังวลใจอยู่ หากระเบียบนี้มีผลจะทำให้คนในระบบประมาณ 2 แสนคน หายไปจากระบบการจ้างงาน ซึ่งรวมสายวิชาชีพสหวิชาชีพทั้งหมดแล้ว ก็จะได้รับผลกระทบไปด้วย ดังนั้น เพื่อความชัดเจนจะเข้าหารือร่วมกับ สธ.ในวันที่ 1 มิถุนายนนี้ ส่วนชมรมแพทย์ชนบทคัดค้านระเบียบกระทรวงการคลัง และจะไปบุกกระทรวงการคลังนั้น ทาง สสท.คงไม่เข้าร่วม ขอหารือร่วมกับทาง สธ.ก่อน</p> <p>- เสนอข่าว นายสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลางหารือทำความเข้าใจร่วมกับ นพ.ธวัช สุนทรราชย์ ผู้ช่วย รมว.สธ. และ นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข ปลัด สธ. เพื่อยุติความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับระเบียบการคลังใหม่ ว่าไม่กระทบกับการว่าจ้างพนักงานและลูกจ้างของกระทรวงสาธารณสุข โดยระเบียบได้กำหนดการว่าจ้างพนักงานและลูกจ้างเป็น 2 แบบ ได้แก่ 1.หน่วยงานที่ได้ทำการตกลงกับกระทรวงการคลังเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เช่น กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งได้ทำเรื่องขอการจ้างพนักงานและลูกจ้างแบบ 1 ปี จำนวน 7,900 คน และแบบ 4 ปี</p>

ชื่อ	ประเด็นข่าว
<p>เดลินิวส์ (27 พ.ค. 61)</p>	<p>จำนวน 3.1หมื่นคน จึงเป็นไม่มีปัญหา ในส่วนที่ 2 หน่วยงานที่ยังไม่ทำการตกกับกระทรวงการคลัง แต่มีการว่าจ้างพนักงานและลูกจ้างไปแล้ว ก็ให้ว่าจ้างพนักงานและลูกจ้างดังกล่าวต่อไปจนสิ้นสุดสัญญา ซึ่งก็ไม่กระทบกับการว่าจ้างอยู่ แต่หากจะว่าจ้างในปีต่อไปต้องทำเรื่องเสนอทำข้อตกลงกับกระทรวงการคลัง ซึ่งควรทำเรื่องต่อสัญญาก่อนสัญญาเก่าหมด จะได้พิจารณาต่อสัญญาการทำงานให้ต่อเนื่อง</p> <p>ส่วนเรื่องการตัดสินใจขึ้นหรือไม่ขึ้นเงินเดือน ไม่ใช่หน้าที่ของกรมบัญชีกลาง เพราะเป็นแค่หน่วยงานปลายทาง ในอนาคตหลังจากที่ลูกจ้างที่ใช้เงินนอกระบบเข้ามาอยู่ในฐานข้อมูลหมดแล้ว อาจจะต้องมีการพิจารณาในการขึ้นเงินเดือนที่ความเหมาะสมมากขึ้น โดยปัจจุบันมีกำลังพลภาครัฐทั้งสิ้น 3 ล้านกว่าคน ในส่วนนี้รวมถึงข้าราชการครูข้าราชการท้องถิ่น และตำรวจ ขณะที่ข้าราชการพลเรือนประมาณ 4 แสนคน จึงจำเป็นที่จะต้องมีการขึ้นเงินเดือนเพื่อพิจารณาค่าใช้จ่ายให้สอดคล้องกับรายได้และการจัดเก็บภาษีของรัฐบาลที่มีจำกัด</p> <p>- เสนอข่าว นายมนัส โกศล ประธานเครือข่ายประกันสังคมคนทำงาน กล่าวว่า ทาง คปค. และเครือข่ายแรงงานกว่า 20 องค์กร จะมีการหารือร่วมกันถึงกรณีมีลูกจ้างจำนวนมากที่ได้รับผลกระทบจากการจ้างพนักงานหรือลูกจ้างโดยใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ว่า ในการประชุม จะหารือและขอมติเพื่อทำหนังสือยื่นถึงนายกรัฐมนตรี ขอให้ประกาศนโยบายให้ลูกจ้างทั้งหมดในส่วนราชการเข้าระบบประกันสังคม เพราะจะสามารถรับสิทธิประโยชน์จากกองทุนเงินทดแทน ซึ่งล่าสุดกำลังผลักดันร่าง พ.ร.บ. กองทุนเงินทดแทน พ.ศ. ฉบับใหม่ มีสิทธิทดแทนต่างๆ มากขึ้น</p> <p>ด้าน พญ.พรรณพิมล วิปุลากร รองปลัด สธ. กล่าวถึงกรณีที่สถานพยาบาลในสังกัดสธ. ยังกังวลเรื่องการจ้างลูกจ้างฯ ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่า การจ้างงานของสถานบริการในสังกัด สธ.สามารถดำเนินการได้ตามเดิมที่เคยปฏิบัติกันมา ถ้าจำเป็นต้องจ้างคนเกินกรอบอัตรากำลังเพราะจำนวนผู้ป่วยเพิ่ม ก็ทำเรื่องมาที่กระทรวงได้ ถ้าไม่เกินกรอบอัตรากำลังขั้นสูง ทางผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ อนุมัติได้อยู่แล้ว</p> <p>ขณะที่ รศ.สมจิต แดนสีแก้ว กรรมการสภาการพยาบาล และนายกิตติมงคลดีสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กล่าวว่า เป็นการดีที่กระทรวงการคลังจะเข้ามาตรวจสอบเรื่องการจ้างงาน แต่ที่ไม่เห็นด้วยคือการขึ้นเงินเดือนให้กับลูกจ้าง เพราะกลุ่มนี้แม้ว่าจะได้เงินเดือนเพียง 12,000 บาท หรือน้อยกว่าเงินเดือนปริญญาตรี แต่ก็ยอมด้วยความหวังว่าจะได้เป็นข้าราชการ อย่างไรก็ตาม ระหว่างนี้ก็ควรมีสวัสดิการที่ดีกว่านี้ ส่วนเรื่องการเคลื่อนไหวนั้น ขอประเมินสถานการณ์ก่อน</p>
<p>เพจชมรมแพทย์ชนบท (28 พ.ค.61)</p>	<p>-โพสต์ภาพ Key message ของปลัด สธ. ที่เชิญชวนผู้เกี่ยวข้องประชุมหาข้อห่วงใยเกี่ยวกับการออกระเบียบกระทรวงการคลัง โดย นพ.เกรียงศักดิ์ วัชรนุกุลเกียรติ ประธานชมรมแพทย์ชนบท ระบุว่า สิ่งที่ปลัด สธ.ต้องทำไม่ใช่การเรียกประชุมชมรมต่างๆ แล้วมาแก้ตัวแทนปลัดกระทรวงการคลัง ในขณะที่ระเบียบยังอยู่ มัดคอทุกกระทรวง ทุกกรม ทุกหน่วยงานรัฐ ไม่มีข้อยกเว้นใดๆ สิ่งที่ท่านต้องทำคือ พา รมว.สธ.ไปบอกกับ นายกรัฐมนตรี ให้สั่ง รมว.คลัง ยกเลิกระเบียบนี้ แล้วให้เสนอแก้ไขระเบียบเงินบำรุง ของกระทรวงสาธารณสุขด้วย ถ้าท่านทำไม่ได้ ปกป้องไม่ได้ เสนอให้ ปลัด สธ. และ รมว.สธ. แสดงสปิริต ลาออกจากตำแหน่งก่อนเลย</p> <p>-โพสต์ข้อความ ว่า ไม่เชื่อว่าระเบียบนี้จะยกเว้นกระทรวงสาธารณสุข การไม่บรรจุพยาบาลวิชาชีพในตำแหน่งข้าราชการนั้น ถือว่าสาหัสแล้วสำหรับคนทำงานพยาบาล การมาออกระเบียบสำหรับห้ามขึ้นเงินเดือนอัตราจ้างเงินนอกงบประมาณอีก ทำให้หลายคนไม่ขอทอนอีกต่อไป อาจถึงคราวล่มสลายรพ.รัฐในที่สุด</p> <p>-โพสต์แถลงการณ์ เครือข่ายชมรมผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 17 องค์กร สนับสนุนการเคลื่อนไหวของวิชาชีพสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข นำโดย ชมรมแพทย์ชนบทว่า ระเบียบกระทรวงการคลังฉบับนี้ กระทบต่อผู้ป่วยและผู้รับบริการของโรงพยาบาลต่างๆโดยตรง จึงขอเรียกร้องต่อกระทรวงการคลัง จงยกเลิกระเบียบกระทรวงการคลังฉบับรวบอำนาจนี้ในทันที และหากไม่ยกเลิก ทางชมรมผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 17 องค์กรจะมาร่วมร้องเรียนความเป็นธรรมพร้อมบุคลากรทางการแพทย์ ในวันที่ 1 มิถุนายน 2561 ด้วยอย่างแน่นอน</p> <p>-โพสต์ภาพ รพ.บาเจาะ ขึ้นป้ายดำ คัดค้านระเบียบกระทรวงการคลัง</p>
<p>ไทยรัฐ คอลัมน์ ชกหลังข่าว (26 พ.ค. 61)</p>	<p>บทความ</p> <p>- เสนอบทความ แม่ ศ.นพ.ปิยะสกลสกล สัตยาทร รมว.สธ. จะไปร่วมประชุมในเวทีสมัชชาอนามัยโลก สมัยที่ 71 ที่นครเจนีวาสมัชชาแพทยสภาฯ แต่เมื่อรู้ข่าวกระทรวงการคลังออกระเบียบว่าด้วยการจ้างพนักงานหรือลูกจ้างโดยใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ พ.ศ.2561 ที่สอเด้าบานปลาย โดยเฉพาะบาง รพ. ในสังกัด สธ. ขึ้นป้ายคัดค้านทางคุณหมอปิยะสกล ก็ให้สัมภาษณ์ผ่านระบบวิดีโอคอล ระบุต่อสายด่วนคุยกับ รมช.คลังแล้ว พร้อมส่ง นพ.อวัช</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>แนวหน้า (26 พ.ค. 61)</p> <p>ข่าวสด คอลัมน์ข่าวทะเลคน (28 พ.ค.61)</p>	<p>สุนทรอาจารย์ ผู้ช่วย รมว.สธ. และ นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข ปลัด สธ.จับเข้าคุกต่อผลสรุปคำสั่งฉบับนี้ไม่กระทบ สธ. เพราะทำระเบียบข้อตกลงร่วมกันไปแล้ว สบายปัญหาเบ็ดเสร็จแบบนี้มีแต่ฉบับใดตรงจุด</p> <p>- เสนอบทความ ว่า ระเบียบนี้ไม่ได้กระทบเฉพาะกระทรวงสาธารณสุขเท่านั้น แต่กระทบหน่วยงานบริการประชาชนแทบทุกกระทรวง สมมติว่ากรมใดต้องแก้ไขปัญหาฉุกเฉิน แต่ไม่มีบุคลากร หรือบุคลากรไม่พอ จะเพิ่มคนต้องขออนุญาตคลังก่อน กว่าจะได้ก็เป็นปี ปัญหาที่จะลุกลามไปมากกว่าเดิม ระเบียบทางการคลัง ควรเปิดช่องให้ส่วนราชการทำงานได้</p> <p>- เสนอประวัติ นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ ผอ.โรงพยาบาลจะนะ ที่โพสต์ถึง คสช. เกี่ยวกับระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจ้างพนักงานและลูกจ้าง ว่า ประเทศไทย 0.4 ระเบียบใหม่ล่าสุด โรงพยาบาลจะจ้างลูกจ้างสักคน เงินเดือน 7,500 บาท ต้องขออนุญาตถึงกระทรวงการคลัง ระบุ หากไม่อนุมัติ ลูกจ้างก็ตกงาน หรือ หากอนุมัติก็ต้องรอ ลำช้า ยุ่งยาก และแนวโน้มน่าไม่อนุมัติก็มี เชื่อว่ากระทรวงการคลังไม่เข้าใจบริบทการทำงานของโรงพยาบาลที่ภาระงานเยอะมาก แต่งบประมาณจางน้อย</p>
<p>แนวหน้า คมชัดลึก เดลินิวส์ ข่าวสด มติชน ไทยรัฐ สยามกีฬา (26 พ.ค. 61)</p> <p>ไทยรัฐ เดลินิวส์ ข่าวสด มติชน (27 พ.ค. 61)</p> <p>ไทยโพสต์ กรุงเทพธุรกิจ คมชัดลึก ผู้จัดการรายวัน เดลินิวส์, สยามรัฐ (28 พ.ค.61)</p>	<p>ผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมาย</p> <p>- เสนอข่าว พล.ต.อ.วิระชัย ทรงเมตตา รอง ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ กล่าวว่า ได้มีดารา 3 ราย เข้าพบตามหมายเรียก โดย เคน-ภูภูมิ ได้รื้อวีดิทัศน์เฟิร์มและเมซโซ่ ขณะเอสเธอร์ได้รื้อวีดิทัศน์ซีโนบี คลีโอและเซิร์มเมซโซ่ ส่วน นัท เนตไอดอล รื้อวีดิทัศน์เมซโซ่ ซีโนบี ถึงขณะนี้ มีดารานักแสดงและเน็ตไอดอล ที่รับรื้อวีดิทัศน์เครื่องเมจิก สกิน เข้าพบพนักงานสอบสวนแล้ว 12 คน เหลืออีก 17 คน ได้นัดหมายมาให้ปากคำให้เสร็จภายในเดือนหน้า ขณะนี้ยังไม่ได้แจ้งข้อกล่าวหากับใคร ต้องรอผลการตรวจจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และอย. ซึ่งอยู่ระหว่างเร่งขอผลการตรวจสอบผลิตภัณฑ์เพราะผลตรวจ ถือว่าเป็นหลักฐานสำคัญที่จะนำไปสู่การดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้อง คาดจะได้ผลตรวจภายในเดือนมิถุนายนนี้ อีกทั้งยังอยู่ระหว่างตรวจสอบข้อมูลผ่านทางโซเชียล เพราะอาจมีดาราอีกประมาณ 20 คน เข้าข่ายอาจจะถูกออกหมายเรียก กรณีรื้อวีดิทัศน์ในเครื่องเมจิกสกิน</p> <p>- เสนอข่าว พล.ต.อ.วิระชัย ทรงเมตตา รอง ผบ.ตร. เปิดเผยว่า ขณะนี้ได้มีการออกหมายเรียกดารานักแสดงและเน็ตไอดอลไปแล้วทั้งหมดรวม 29 ราย มาให้ปากคำแล้ว 13 ราย เหลืออีก 16 ราย อยู่ระหว่างการประสานเข้าให้ปากคำ ซึ่งในวันนี้ออกหมายเรียกเพิ่มอีก 8 ราย ได้แก่ นายกันต์ กันตถาวร, ชวัญ อุซามณี, กอล์ฟ พิษณุ, คริส หอวัง, ปันปัน สุทัตตา, ฟิงกี้ สาวิกา, พอร์ช ศรัณย์ และซาร่า นลิน(เอเอฟ)</p> <p>ส่วนความคืบหน้าการดำเนินคดีกับผลิตภัณฑ์ลดความอ้วนยี่ห้อลีน ที่มีสารไซบูทรามิน ขณะนี้มีความคืบหน้าไปมาก โดยได้ทำการสืบสวนตั้งแต่ที่ผู้เสียชีวิตไปซื้อผลิตภัณฑ์ ดังกล่าวในราคากล่องละ 580 บาท ซึ่งราคาเริ่มต้นจากผู้ผลิตมีต้นทุนกล่องละ 55 บาท ผู้ขายส่งหรือเอเยนต์ถ้าสั่ง 5 แสกก่องจะมีต้นทุนกล่องละ 99 บาท สั่ง 1 แสกก่อง ซึ่งจะสังเกตได้ว่ากำไรแต่ละขั้นสูงมากทำให้เป็นแรงจูงใจให้คนเข้ามาร่วมทำธุรกิจเป็นจำนวนมากและมีการกระจายสินค้าอย่างแพร่หลาย ทำให้มียอดการใช้ประมาณ 1,800,000 ซองต่อเดือน ซึ่งผลิตภัณฑ์ลดน้ำหนักลีนมี ยอดขายมากกว่า 1 พันล้านบาท ซึ่งเมื่อ 3 วันที่แล้วกลุ่มผู้ขายผลิตภัณฑ์ลดน้ำหนักลีนได้มีการไปฉลองยอดขายที่เขตปกครองพิเศษฮ่องกง แสดงว่าธุรกิจนี้ประสบความสำเร็จสูง แต่ว่าส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตก็ต้องแสดงความรับผิดชอบ ปัจจุบันผลิตภัณฑ์ดังกล่าวไม่มีวางขายในท้องตลาดแล้ว ขณะนี้ทางรัฐบาลเตรียมร่างกฎหมายกระชับว่าผู้ใดปลอมปนอาหารโดยใช้สารไซบูทรามินในอาหารเสริมใด ๆ ก็ตาม มีโทษจำคุกถึง 20 ปี ซึ่งปัจจุบันมีโทษจำคุกแค่ 2 ปีเท่านั้น โดยระหว่างนี้อยู่ในช่วงของการ เตรียมออกกฎหมาย</p> <p>- เสนอข่าว พล.ต.อ.วิระชัย ทรงเมตตา รอง ผบ.ตร.กล่าวว่า หลังจากเจ้าหน้าที่ดำเนินคดีฉ้อโกงประชาชนกับเจ้าของบริษัท และผู้ที่เกี่ยวข้อง ขณะนี้ผลตรวจผลิตภัณฑ์ในเครื่องเมจิกสกินจาก อย. ออกมาแล้ว มีผลต่อคดีอาญาหลายคดี โดย อย.ระบุความผิดต่าง ๆ ของผลิตภัณฑ์ในเครื่องเมจิกสกิน อาทิ ที่ไม่แสดงส่วนประกอบสำคัญที่เป็นภาษาไทย, แสดงสถานที่ผลิตไม่ตรงกับที่ได้รับอนุญาต, แสดงฉลากอาหารลวงหรือพยายามลวง ผู้ซื้อให้เข้าใจผิดในคุณภาพและปริมาณ หรือเรื่องสถานที่และประเทศที่ผลิต, ชื่อของสารทุกชนิดไม่ตรงกับที่จัดแจ้ง</p> <p>สำหรับนางวรรณภา ที่ไม่มาพบพนักงานสอบสวนตามหมายเรียก จะต้องออกหมายจับ ขณะนี้นางวรรณภา ได้รับประกันตัวในชั้นศาล เมื่อถึงวันให้การต่อศาล ยังไม่มีอีกแสดงว่าหลบหนี ทางศาลต้องสั่งยึดหลักประกันเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ต้องติดตามตัวมาดำเนินคดี ส่วนดาราที่รื้อวีดิทัศน์ ทาง อย.ยังไม่สามารถบอกได้ว่า สารประกอบแต่ละชนิด จะส่งผลตามที่โฆษณาหรือไม่ ต้องรอการสอบปากคำเกี่ยวกับรายละเอียดกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญก่อนว่า</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>เดลินิวส์ กรุงเทพธุรกิจ สยามรัฐ มติชน (28 พ.ค.61)</p> <p>ข่าวสด (27 พ.ค. 61)</p>	<p>สารประกอบแต่ละชนิดที่ใส่ในเครื่องสำอาง อาหารเสริม จะแสดงผลตามที่โฆษณาหรือไม่ เมื่อได้ผลมาแล้วจะวิเคราะห์ได้ว่าดารามีความผิดฐานใด</p> <p>-เสนอข่าว ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง “ความเชื่อมั่นของประชาชนต่อเครื่องหมาย ออย.” จากประชาชนกลุ่มตัวอย่าง 1,251 ราย ระหว่างวันที่ 21- 22 พ.ค.61 ซึ่งผลการสำรวจพบว่าประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 71.78 จะอ่านเครื่องหมายการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยของ ออย. ในการเลือกซื้อสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ ส่วนร้อยละ 27.98 จะไม่อ่านเครื่องหมาย ออย. เมื่อถามถึงความเชื่อมั่นในมาตรฐานความปลอดภัยของ ออย. พบว่าประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 56.12 ระบุว่า มีความเชื่อมั่น เพราะ ออย. เป็นองค์กร ที่มีมาตรฐานตรวจสอบความปลอดภัยที่มีมานานแล้ว ส่วนร้อยละ 42.21 ระบุว่า ไม่เชื่อมั่น เพราะ ออย. ขาดความเข้มงวดในการตรวจสอบสินค้า</p> <p>เมื่อถามถึงการให้บุคคลที่มีชื่อเสียงมาโฆษณาขายสินค้า มีส่วนช่วยให้ผลิตภัณฑ์ที่มีความน่าเชื่อถือและมีผลต่อการตัดสินใจซื้อหรือไม่ ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 65.71 ระบุว่า มีส่วนช่วย เพราะเป็นที่ยอมรับของคนในสังคม ทำให้ผลิตภัณฑ์เป็นที่รู้จัก มีความน่าเชื่อถือ ทำให้เกิดแรงจูงใจ และมีความมั่นใจในการเลือกซื้อ ส่วนร้อยละ 32.93 ระบุว่าไม่มีส่วนช่วย เพราะขึ้นอยู่กับคุณภาพ ราคา และความพึงพอใจ</p> <p>ขณะที่ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 54.20 ระบุต้องการให้เพิ่มมาตรการตรวจสอบทั้งก่อนและหลังสินค้าที่ได้รับเครื่องหมาย ออย. รองลงมา ร้อยละ 34.05 ต้องการให้เพิ่มบทลงโทษที่รุนแรงสำหรับผู้กระทำผิด ร้อยละ 33.89 ต้องการให้เพิ่มหน่วยงานภาครัฐเข้ามากำกับดูแลคุ้มครองผู้บริโภค ร้อยละ 32.37 ต้องการให้เพิ่มมาตรการควบคุมการโฆษณาที่เกินจริง รวมถึงการใช้บุคคลที่มีชื่อเสียงในการโฆษณา เพิ่มบุคลากรให้เพียงพอต่อการตรวจสอบมาตรฐานของสินค้า และเพิ่มช่องทางในการตรวจสอบเลข ออย.</p> <p>-เสนอรายงานพิเศษ ว่า ออย. กสทช. และสถานีโทรทัศน์ มีมติร่วมกัน ตรวจสอบการออกอากาศผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและเครื่องสำอางที่ไม่ผ่านออย. เริ่มตั้งแต่ 4 พ.ค.ที่ผ่านมา เมื่อพบว่ามีโฆษณาที่ผิดกฎหมาย โฆษณาเกินจริง กสทช.จะสอบถามไปยัง ออย. โดย ออย.จะตรวจสอบก่อนส่งเรื่องกลับมาที่สำนักงาน กสทช. รวมระยะเวลาใช้เวลา 45-60 วัน ถึงจะสามารถยุติการออกอากาศได้ ในขณะที่โซเซียลมีเดีย เฟซบุ๊ก กูเกิ้ล และไลน์ มีสำนักงาน อยู่ต่างประเทศ ยังไม่สามารถดำเนินการได้</p> <p>มีข้อสังเกตว่ายังมีบางผลิตภัณฑ์ ถูกระงับในช่องทางทีวีดิจิตอล แต่ยังไม่ไปปรากฏในโฆษณาที่วิวดาวเทียม และบางสถานีไม่ได้ออกอากาศแต่เฉพาะเนื้อหาโฆษณา แต่ทำเป็นรูปแบบรายการส่งเสริมการขาย</p>
<p>ข่าวสด ไทยรัฐ สยามรัฐ (26 พ.ค. 61)</p>	<p>กินยาลดความอ้วนดับ</p> <p>- เสนอข่าว รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.สำโรงเหนือ จ.สมุทรปราการ เปิดเผยความคืบหน้าคดีนักศึกษาเสียชีวิตปริศนาคาห้องพัก โดยพบยาลดความอ้วนถูกเปิดกินแล้ว 2 ขวด และขวดน้ำเปล่าจำนวนมาก ว่า จากการชันสูตรพลิกศพเบื้องต้นไม่พบบาดแผลการถูกทำร้ายแต่อย่างใด เชื่อว่าผู้ตายไม่ได้ถูกฆาตกรรม ส่วนประเด็นที่พบยาลดน้ำหนักภายในห้องพักของผู้ตายและจะเชื่อมโยงไปถึงสาเหตุการเสียชีวิตด้วยหรือไม่นั้น ต้องรอผลชันสูตร จากสถาบันนิติเวช รพ.ตำรวจ ทั้งนี้ได้ส่งมอบตัวอย่างน้ำหนักให้ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อตรวจสอบหาสารอันตราย หากพบว่ายาลดน้ำหนักมีส่วนผสมของสารต้องห้าม ก็จะมีเรียกผู้จำหน่ายมาสอบสวนต่อไป</p> <p>สำหรับยาลดน้ำหนักที่พบในห้องผู้ตายมี 2 ยี่ห้อ ที่มีขายอยู่ตามเว็บทั่วไป จากการสอบสวนเพื่อนของผู้เสียชีวิตก็ไม่ได้บอกว่า ยาลดความอ้วนดังกล่าวชื่อมาจากที่ใด เพราะไม่เคยบอกกินยาลดความอ้วนอยู่ จึงไม่ทราบ เพียงแต่รู้ว่ากินน้ำเยอะมาก</p>
<p>มติชน prachatai.com (27 พ.ค. 61)</p> <p>ประชาชาติธุรกิจ</p>	<p>พาราควอต</p> <p>-เสนอข่าว ผลการประชุมของคณะกรรมการวัตถุอันตรายลงมติเดิหน้าให้สาร “พาราควอต คลอร์ไพริฟอส และไกลโฟเซต” ได้ไปต่อ โดยอ้างว่าข้อมูลผลกระทบต่อด้านสุขภาพไม่เพียงพอ แต่จำกัดการใช้วางมาตรการควบคุมภายใน 2 เดือน ส่งผลให้เครือข่ายสนับสนุนสารพิษที่เป็นอันตรายร้ายแรง 396 องค์กรชูนัดเคลื่อนไหวชุมนุมยื่นหนังสือต่อนายกรัฐมนตรีในวันที่ 5 มิถุนายน ล่าสุด ประชาคมวิชาการและเครือข่ายนักวิชาการออกสมุดปกขาวเรื่อง ข้อเท็จจริงทางวิทยาศาสตร์ และหลักฐานเชิงประจักษ์ของสารเคมีกำจัดศัตรูพืช 3 ชนิด มีผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม : พาราควอต คลอร์ไพริฟอส และไกลโฟเซต โดยสมุดปกขาวเล่มนี้แสดงข้อมูลทางวิชาการโดยการตั้งคำถามถึงเหตุผลยกเลิก “พาราควอต คลอร์ไพริฟอส และไกลโฟเซต” กล่าวถึงโทษของสารดังกล่าว อ้างเคสที่เกิดขึ้นในต่างประเทศ</p> <p>-เสนอข่าว_นายอุทัย นพคุณวงศ์ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าวว่า กรมเตรียมเสนอคณะกรรมการพิจารณา</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>ออนไลน์ (28 พ.ค.61)</p>	<p>ให้ทาง รมว.เกษตรฯ ออกประกาศกระทรวงภายใต้ พ.ร.บ.วัตถุอันตราย เพื่อควบคุม/กำกับการใช้สารเคมี เพื่อให้มีผลบังคับใช้ทันที สำหรับแนวทางในการกำกับดูแล ได้แก่ 1.กำหนดสถานที่จำหน่าย เฉพาะร้านที่ได้รับการรับรอง Q shop ซึ่งเกษตรกรต้องขึ้นทะเบียนแสดงพื้นที่ปลูกและชนิดพืชที่ตรงกับฉลาก 2.กำหนดคุณสมบัติของผู้ใช้-ผู้รับจ้างพ่นสารเคมี (chemical applicator) ต้องเป็นผู้ได้รับการฝึกอบรม 3.กำหนดให้ผู้ผลิตและผู้นำเข้าให้ความรู้เกี่ยวกับวัตถุอันตราย เพื่อลดอันตรายและความเสี่ยงจากสารเคมี 4.กำหนดให้ผู้ผลิต/นำเข้า/ส่งออก หรือผู้มีไว้ในความครอบครอง แจ้งข้อมูลการผลิต นำเข้า ส่งออกและมีไว้ในความครอบครอง เพื่อให้ทราบเส้นทางตั้งแต่การนำเข้า จนถึงเกษตรกร และ 5.กำหนดองค์ประกอบ สิ่งเจือปน และฉลาก เพื่อควบคุม ป้องกัน บรรเทา หรือระงับอันตรายที่เกิดแก่บุคคล สัตว์ พืช ทรัพย์ หรือสิ่งแวดล้อม เช่น ค่าเตือน ระบุไม่ควรใช้ หรือห้ามใช้ในพื้นที่เสี่ยง อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ</p> <p>นายอนันต์ ดาโลดม นายกษมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า หากมีการประกาศยกเลิกใช้สารเคมี เหล่านี้จะขออำนาจศาลคุ้มครองชั่วคราว เพื่อนำข้อมูลทางวิชาการมาหารือใหม่ โดยให้กระทรวงเกษตรฯ เป็นเจ้าภาพพิจารณาทบทวน เพราะมีความเชี่ยวชาญมากกว่ากระทรวงสาธารณสุข รวมทั้งรัฐบาลต้องอุดหนุนเงินชดเชยเกษตรกรที่ต้องแบกรับต้นทุนที่เพิ่มขึ้นจาก 270-400 เป็น 580-630 ตัน ต่อ 5 ลิตร</p> <p>นายวิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ ผอ.มูลนิธิชีววิถี และเครือข่ายเตือนภัยสารเคมีกำจัดศัตรูพืช (Thai-Pan) กล่าวว่า ในวันที่ 5 มิ.ย.นี้ จะไปยื่นหนังสือเพื่อเรียกร้องให้มีการทบทวนและชี้ขาดต่อนายกรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาล เพราะในการประชุมคณะกรรมการผู้มีส่วนได้เสียจากสมาคมการค้า ซึ่งมีคนจากบริษัทสารเคมีดังกล่าวร่วมในกระบวนการพิจารณา อาจเข้าข่ายความผิดมาตรา 12 พ.ร.บ.วัตถุอันตราย ระบุว่า “กรรมการผู้มีส่วนได้เสียเป็นการส่วนตัวเรื่องใดผู้หนึ่งไม่มีสิทธิ์ออกเสียงเรื่องนั้น” ตอนนีรัฐบาลต้องตัดสินใจ ท่านนายกรัฐมนตรีฐานะผู้นำ ควรพิจารณาความไม่โปร่งใส ผลประโยชน์ทับซ้อน เรายังแสดงจุดยืนให้แบน เพราะที่ผ่านมาควบคุมยาก ไทยไม่เคยประสบผลสำเร็จเรื่องนี้เลย</p>
<p>โพสต์ทูเดย์ (28 พ.ค.61)</p>	<p>กัญชา</p> <p>-เสนอบทความ กัญชาถูกกฎหมายในแคลิฟอร์เนีย ว่า เมื่อวันที่ 1 ม.ค.ที่ผ่านมา มลรัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐอเมริกา ได้ออกกฎหมายใหม่ที่เรียกว่า "Proposition 64" อนุญาตให้ร้านค้าปลีกที่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการ สามารถขายกัญชาเพื่อการพักผ่อน (Recreation Use) ให้แก่ผู้ซื้อที่มีอายุ 21 ปีขึ้นไปได้ โดยผู้ซื้อสามารถซื้อได้คนละไม่เกิน 1 ออนซ์ (28.5 กรัม) ต่อวัน โดยผู้ซื้อจะต้องนำกัญชาไปเสพหรือบริโภคในที่ส่วนบุคคลเท่านั้น และห้ามขับขี่ยานพาหนะขณะที่ได้รับอิทธิพลจากการเสพยา และห้ามนำกัญชาออกนอกมลรัฐ โดยในส่วนของผู้ขายนั้น นอกจากจะต้องขอใบอนุญาตและเสียภาษีในอัตราที่สูงแล้ว ยังห้ามการโฆษณา และห้ามขายในยามวิกาล</p> <p>การออกกฎหมายใหม่นี้ทำให้มลรัฐแคลิฟอร์เนีย กลายเป็นตลาดกัญชาถูกกฎหมายที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยคาดว่าธุรกิจกัญชาในแคลิฟอร์เนียจะมีมูลค่าไม่ต่ำกว่า 1.5 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยจะสร้างรายได้จากภาษีได้ไม่ต่ำกว่าปีละ 3,000 ล้านดอลลาร์ ทั้งนี้ แคลิฟอร์เนียเป็นมลรัฐลำดับที่ 6 ของสหรัฐ ที่ผ่านกฎหมายในลักษณะนี้ ต่อจาก อลาสกา โคโลราโด เมน แมสซาชูเซตส์ ออริกอน เวอร์มอนต์ และวอชิงตัน ดี.ซี.</p> <p>อย่างไรก็ตาม แม้ว่ากฎหมาย ท้องถิ่นดังกล่าวจะรับรองสถานะการค้าขายและการเสพกัญชาในพื้นที่มลรัฐแล้วก็ตาม แต่กฎหมายในชาติก็ยังคงจัดให้กัญชาเป็นสารเสพติดประเภท 1 (Schedule 1 Narcotic) ซึ่งกำหนดห้ามการปลูก การครอบครอง และการซื้อขาย ดังนั้น ธุรกิจกัญชาในแคลิฟอร์เนียจึงประสบปัญหา 2 ประการที่สำคัญคือ (1) ในด้านผู้ทำธุรกิจเกี่ยวกับกัญชา ธนาคารบางแห่งยังไม่รับรองการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับกัญชา และ (2) ในด้านผู้เสพและ ผู้บริโภค ลูกจ้างอาจมีสิทธิโดนไล่ออกหากนายจ้างพบว่าเสพกัญชา</p>
<p>มติชน (27 พ.ค. 61)</p>	<p>รับล้างละเมิดตม.</p> <p>- เสนอข่าว นพ.ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ ที่ปรึกษารมสุขภาพจิต กล่าวถึงกรณี กลุ่มเด็กชาย 3 คน อายุ 7 ขวบ 2 คน และอายุ 10 ขวบ 1 คน ทำอาจารย์และพยาบาลจับเด็กหญิงอายุ 7 ขวบ กัดน้ำเพื่อฆ่าปิดปาก ว่า อยากให้สังคมพิจารณาข้อเท็จจริงอย่างรอบด้านเชื่อว่ายังมีรายละเอียดอีกมาก คำว่าข่มขืน หรือจ้วงวาน ล้วนเป็นคำพูดของผู้ใหญ่ที่นำมาใส่ในเด็ก อีกทั้งต้องเข้าใจข้อเท็จจริงเรื่องสรีระของเด็กด้วยว่าในเด็กผู้ชายอวัยวะเพศจะแข็งตัวเมื่ออายุ 12 ปีขึ้นไปหรือเป็นวัยรุ่น ฉะนั้นเด็ก ป.5 จะทำการข่มขืนได้ต้องมีร่างกายโตว่าเด็กทั่วไป สิ่งสำคัญที่สังคมควรให้ความสนใจจากข่าวนี้ เริ่มแรกหยุดตราม่า พิจารณา ปัญหาเหล่านี้ต้องมีการแก้ คนก่อความรุนแรงต้องปรับ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>เดลินิวส์ (27 พ.ค. 61)</p>	<p>พฤติกรรม คนถูกกระทำต้องได้รับการช่วยเหลือ ต้องมีการฝึกให้เด็กรู้จักแก้ปัญหา ฝึกการขอความช่วยเหลือ พ่อแม่ต้องรับฟัง อย่ยามองเป็นเรื่องของเด็กและไปพูดคุยกับครูประจำชั้น ร่วมกันฝึกให้เด็กเข้มแข็ง แต่ไม่ใช่ความรุนแรงตอบโต้ ส่วนเด็กที่ก่อความรุนแรง หากทางโรงเรียนแจ้งผู้ปกครองมา อันดับแรกพ่อแม่อย่าเข้าข้างปกป้องลูก ยอมรับความจริง และวางแผนแก้ไขปรับพฤติกรรม</p> <p>-เสนอข่าว พญ.พรรณพิมล วิปุลากร รองปลัด สธ. กล่าวถึงเหตุการณ์ดังกล่าวว่า ต้องตรวจสอบว่าข้อเท็จจริงเกิดอะไรขึ้น นอกจากนี้ ในมิติเรื่องเพศเด็กอาจไม่เข้าใจว่าสิ่งที่กำลังทำนั้น ความหมายจริง ๆ คืออะไร เด็กวัยนี้ส่วนใหญ่ที่ทำเรื่องลักษณะนี้เป็นเรื่องของการเลียนแบบพฤติกรรม ทั้งที่ไม่รู้ความหมาย หากพูดถึงกรณี ยุวาชญากรทั่วไป นอกจากกรณีเด็กก่ออาชญากรรมโดยการลอกเลียนพฤติกรรมโดยไม่รู้ความหมายแล้ว ยังพบว่าเด็กก่อเหตุเพราะถูกชักจูงให้ทำเรื่องที่ผิด ๆ ทั้งนี้ ถ้าดูตัวเลขสถิติจากสถานพินิจฯ พบว่าเด็กและเยาวชนกระทำความผิดเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ แต่ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มเยาวชน อายุ 12-18 ปี ส่วนเด็กที่อายุต่ำกว่า 12 ปี โดยเฉพาะอายุต่ำกว่า 10 ปี นั้นมีน้อยมาก และส่วนใหญ่เกิดขึ้นเพราะไม่เข้าใจความหมายของสิ่งที่ทำลงไป และมีบางส่วนถูกหลอกให้กระทำผิด เช่น ถูกหลอกเป็นเด็กเดินยาเสพติด</p>
<p>เดลินิวส์ มติชน เอ็มทูเอฟ ผู้จัดการออนไลน์ (28 พ.ค.61)</p>	<p>โทรป่วน 1669</p> <p>-เสนอข่าว น.ส.สุภลักษณ์ ชารีพัต พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ หัวหน้าศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ รพ.ขอนแก่น อ.เมืองขอนแก่น แจ้งความ สภ.เมืองขอนแก่น ถูกคนโทรเข้ามาสายด่วน 1669 เพื่อก่อกวนตั้งแต่วันที่ 23-26 พ.ค. รวมแล้วเกือบ 1,000 ครั้ง เผยว่า โทรมาบอกคำว่า "อยากได้สามี" แล้วก็กดตัดสายทิ้งไป นอกจากนี้ ได้ลองทำการบันทึกประวัติในระบบการติดต่อสื่อสารทางไลน์ พบว่า ไซ้รูปขึ้นเป็นผู้หญิงชื่อ "หน้อย" จึงตัดสินใจเข้าแจ้งความ ให้ติดตามบุคคลในภาพดังกล่าวมาดำเนินคดี</p>
<p>ไทยรัฐ , มติชนออนไลน์ (28 พ.ค. 61)</p>	<p>พ.ร.บ.สถาบันพระบรมราชชนก</p> <p>-เสนอข่าว พญ.พรรณพิมล วิปุลากร รองปลัด สธ. ให้สัมภาษณ์ว่า สธ. ได้เสนอร่าง พ.ร.บ.สถาบันพระบรมราชชนก พ.ศ.... เพื่อขอจัดตั้งสถาบันพระบรมราชชนกเป็นสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทางในสังกัด สธ. เพื่อให้การผลิตกำลังคนด้านสาธารณสุขมีความสอดคล้องกับแผนของกระทรวงมีความพร้อม โดยเบื้องต้นจะเปิดสอน 2 คณะ คือ คณะพยาบาลศาสตร์ และคณะสหเวชศาสตร์ ขณะนี้ ครม. มีมติอนุมัติในหลักการร่าง พ.ร.บ. ฉบับนี้แล้ว อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พิจารณาเพื่อออกเป็นกฎหมายต่อไป เมื่อ พ.ร.บ. มีผลบังคับใช้สถาบันพระบรมราชชนก จะมีสถานะเป็นนิติบุคคล และเป็นสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทางที่มีอิสระทางวิชาการ</p>
<p>โพสต์ทูเดย์ เดลินิวส์ แนวหน้า ผู้จัดการออนไลน์ (28 พ.ค.61) ไทยรัฐ (27 พ.ค. 61)</p>	<p>วัคซีนไขหวัดใหญ่</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขาธิการ สปสช. เปิดเผยว่า สปสช.เตรียมฉีดวัคซีนไขหวัดใหญ่ให้ประชาชน 7 กลุ่มเสี่ยงทุกสิทธิการรักษา จำนวน 3.5 ล้านโดส เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย.-31 ส.ค.นี้ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไขหวัดใหญ่ ครอบคลุมสายพันธุ์แพร่ระบาดตามคำแนะนำองค์การอนามัยโลก ทั้งนี้วัคซีนดังกล่าว เป็นวัคซีนผลิตจากเชื้อตาย 3 สายพันธุ์ ได้ผลดี ไม่มีปัญหาทกผลร้ายและมีความปลอดภัย ใช้ในประเทศไทยมากกว่า 10 ปีแล้ว ทั้งคุ้มค่ากว่าวัคซีน 4 สายพันธุ์ ที่เพิ่งมีการให้บริการฉีดในภาคเอกชน โดยเพิ่มสายพันธุ์ชนิด B/วิคตอเรีย ซึ่งองค์การอนามัยโลกระบุว่าพบน้อยที่สุด มีความชุกเพียงร้อยละ 5 ดังนั้นในด้านประสิทธิภาพความครอบคลุมระหว่างวัคซีน 3 สายพันธุ์และ 4 สายพันธุ์ ทางกรมแพทย์ถือว่ามีความใกล้เคียง ไม่จำเป็นต้องใช้วัคซีน 4 สายพันธุ์ ที่มีราคาสูงกว่า 2-3 เท่า จึงขอให้กลุ่มเสี่ยงมารับวัคซีนฟรีที่สถานบริการใกล้บ้านได้ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย.นี้เป็นต้นไป</p>
<p>สยามรัฐ (26 พ.ค. 61) เดลินิวส์ (27 พ.ค. 61)</p>	<p>โรคพิษสุนัขบ้า</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นประธานเปิดโครงการณรงค์สร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกันควบคุมการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า กล่าวว่า จากผลการสำรวจพบประชาชนกว่าร้อยละ 50 คิดว่าเมื่อถูกสุนัขกัด / ข่วน / เลีย หรือเกิดแผลเล็กน้อยจะไม่มีอะไร จึงไม่ไปพบแพทย์ ทำให้ในปี 2561 นี้พบผู้เสียชีวิตในไทยแล้ว 9 ราย จาก 9 จังหวัด ได้แก่ สุรินทร์, สงขลา, ตรัง, นครราชสีมา, ประจวบคีรีขันธ์, บุรีรัมย์, พัทลุง, หนองคาย และยโสธร ซึ่งผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่เป็นผู้ที่ถูกสุนัขหรือแมวข่วน กัดแล้ว ไม่ได้เข้ารับการรักษาฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า กรมควบคุมโรค และเครือข่าย ได้แก่ ม.ธรรมศาสตร์ กรมอนามัย กรมปศุสัตว์ สำนักงานเขตบางเขน และเครือข่ายมหา วิทยาลัยสุขภาพหนึ่งเดียวแห่งประเทศไทย</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>ไทยรัฐ คอลัมน์ สมาร์ทไลฟ์ (26 พ.ค. 61)</p>	<p>(THOHUN) จึงจัดกิจกรรมรณรงค์ขึ้นเพื่อให้เกิดความตระหนัก สร้างการรับรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าอย่างถูกต้อง ยึดหลัก "คาถา 5 ย"</p> <ul style="list-style-type: none"> - เสนอบทความ ดร.นพ.จรุง เมืองชนะ ผอ.สถาบันวัคซีนแห่งชาติ กล่าวว่าสถาบันวัคซีนแห่งชาติได้สนับสนุนโครงการวิจัยและพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยมอบหมายให้ ดร.ณรงค์ นิตศน์พัฒนา สังกัดศูนย์วิจัยและพัฒนาวัคซีน สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล ทบทวนข้อมูลและนำเสนอแนวคิดในการวิจัยพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทั้งในคนและในสัตว์ ในระยะยาวจะทำให้ประเทศไทยมีวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าใช้ในคนและสัตว์อย่างเพียงพอ ลดการนำเข้าจากต่างประเทศเป็นการยกระดับศักยภาพด้านเทคโนโลยีชีวภาพของประเทศในภาพรวม ทำให้สามารถผลิตวัคซีนชนิดอื่นและยาชีวภาพจากเซลล์เพาะเลี้ยงได้อีกหลายชนิดทำให้มั่นใจได้ว่าในอนาคตคนไทยจะห่างไกลจากโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน ทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน
<p>สวท. สำนักข่าวไทย โพสต์ทูเดย์ สยามรัฐ (28 พ.ค.61)</p>	<p>เชื้อไวรัสชิคาโก</p> <ul style="list-style-type: none"> - เสนอข่าว นพ.สุรธรรมชัย วัฒนา ยิงเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสชิคาโกที่มีการระบาดในอินเดียว่า พบผู้เสียชีวิต 10 ราย ยืนยันไทยยังไม่มีผู้ป่วย และด้วย สธ. ออกประกาศให้เป็นโรคติดต่ออันตรายตาม พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 เพื่อยกระดับเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง หากพบผู้ป่วยจะต้องรายงานโดยเร็วไม่เกิน 3 ชั่วโมง และควบคุมไม่ให้แพร่ระบาด
<p>สวท. สำนักข่าวไทย (28 พ.ค.61)</p> <p>เดลินิวส์ (26 พ.ค. 61)</p>	<p>ไวรัสอีโบล่า</p> <ul style="list-style-type: none"> - เสนอข่าว นพ.สุชุม กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า เมื่อวันที่ 8 พ.ค. ที่ผ่านมาองค์การอนามัยโลกประกาศว่าพบการระบาดรอบใหม่ ของโรคติดเชื้อไวรัสอีโบล่าในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก พบผู้ป่วยทั้งหมดที่สงสัยติดเชื้อ 34 คน ในจำนวนนี้มีผู้เสียชีวิต 18 คน และมีผลยืนยันการติดเชื้อแล้ว 2 คน ทั้งนี้ แม้จะยังไม่มียารักษาการแพร่ระบาดมาถึงประเทศไทย แต่เพื่อเตรียมรับสถานการณ์ กรมวิทยาศาสตร์ฯ ได้เตรียมพร้อมการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการด้วยเทคนิคทางอณูชีววิทยาที่มีความไวและความจำเพาะสูง ที่สามารถทราบผลได้เร็วภายใน 6 ชม. - เสนอข่าว นายจุฬา สุขมานพ ผอ.สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) เปิดเผยว่า ได้ลงนามในประกาศเรื่องแนวทางปฏิบัติสำหรับบุคคลที่จะเดินทางไปต่างประเทศที่มีการระบาดของโรคอีโบล่า จึงขอแจ้งเตือนบุคคลที่มีความจำเป็นต้องเดินทางไปยังสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก รวมไปถึงประเทศข้างเคียงอีก 9 ประเทศ ให้ติดตามคำแนะนำขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ไอเคโอ) และ WHO อย่างใกล้ชิด รวมทั้งให้ผู้ดำเนินการเดินอากาศแจ้งแนวทางปฏิบัติดังกล่าวให้ผู้โดยสาร และเจ้าหน้าที่ประจำอากาศยานทราบ และกำชับให้เจ้าหน้าที่ประจำอากาศยานประกาศเพิ่มเติมบนอากาศยานให้ ผู้โดยสารได้รับทราบโดยทั่วกันด้วย อย่างไรก็ตาม การระบาดของโรคในประเทศคองโก จนถึงวันที่ 15 พ.ค.61 มีผู้เสียชีวิต 44 คน
<p>สวท. (28 พ.ค.61)</p>	<p>ตรวจเยี่ยม ทชด.บ้านดอยแสง</p> <ul style="list-style-type: none"> - เสนอข่าว นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข ปลัด สธ. ลงพื้นที่ จ.แม่ฮ่องสอน ตรวจเยี่ยมศูนย์การเรียนรู้ ทชด.บ้านดอยแสง โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร และโครงการพัฒนาตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพฯ ด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน ในการป้องกันโรคมาลาเรียและหนองพยาธิ ตามมาตรฐาน มาตรการควบคุมโรคไข้มาลาเรีย จ.แม่ฮ่องสอน ได้แก่ ค้นหาผู้ป่วย เน้นการคัดกรองเชิงรุก รายงานสอบสวนโรค และตอบโต้ให้ทันที่/เพิ่มการเข้าถึงการบริการอย่างรวดเร็ว/เฝ้าระวังควบคุมโรคในกลุ่มประชากรเคลื่อนย้ายแรงงานข้ามชาติ/สนับสนุนให้ประชาชนใช้มุ้งชุบสารเคมีและพ่นสารเคมีที่มีฤทธิ์ตกค้างเพื่อยับยั้งการแพร่ระบาด และสร้างความร่วมมือทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ เอกชน ท้องถิ่น และประชาสังคม
<p>แนวหน้า คมชัดลึก (28 พ.ค.61)</p>	<p>ตรวจเชื้อไขก้างหลังแอน</p> <ul style="list-style-type: none"> - เสนอข่าว นพ.สุชุม กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า กรมวิทยาศาสตร์ฯ นำวิธีการตรวจหาสารพันธุกรรม ของเชื้อแบคทีเรียก่อโรค (PCR) มาตรวจยืนยันเชื้อไขก้างหลังแอนได้ภายใน 1 วัน และผลการตรวจยังพบสายพันธุ์ในประเทศไทยที่ยังไม่มีวัคซีนป้องกัน ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ถือเป็นการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการ เพื่อรองรับปัญหาโรคติดต่อ ร้ายแรงและสนับสนุนด้านสาธารณสุขได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>ไทยรัฐ สวท. สยามรัฐ (26 พ.ค. 61)</p>	<p>วันงดสูบบุหรี่โลก 2561</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ภาสกร ชัยวานิชศิริ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า องค์การอนามัยโลกได้กำหนดให้วันที่ 31 พ.ค. ของทุกปี เป็นวันงดสูบบุหรี่โลก โดยในปี 61 ได้กำหนดประเด็นการรณรงค์ว่า บุหรี่ตัวร้ายทำลายหัวใจ ทั้งนี้ สถานการณ์การสูบบุหรี่ในปัจจุบันประมาณการว่าในปี 68 จะมีผู้สูบบุหรี่เพิ่มขึ้นมากกว่า 1,600 ล้านคน ซึ่งบุหรี่เป็นภัยเงียบที่คุกคามสุขภาพทั้งในระดับบุคคล สังคม และประเทศชาติ เป็นสาเหตุของโรคเรื้อรังในหลายระบบ เช่น ระบบทางเดินหายใจ ระบบหลอดเลือดและหัวใจในทุกๆ 1 นาที จะมีผู้เสียชีวิตจากการสูบบุหรี่ประมาณ 6-7 คน องค์การอนามัยโลกคาดการณ์ว่าระหว่างปี 63-73 จะมีการสูญเสียประชากรก่อนวัยอันควรถึง 100 ล้านคน และประเทศต่างๆ ต้องแบกรับภาระประชาชนที่เจ็บป่วย พิการ หรือเสียชีวิตมากขึ้น จึงต้องมีมาตรการควบคุมการบริโภคยาสูบที่มีประสิทธิภาพ</p>
<p>เดลินิวส์ (26 พ.ค. 61)</p>	<p>แนะรับมือพฤติกรรมก้าวร้าวของลูก</p> <p>-เสนอบทความ พญ.กฤษพร ตั้งจิตติพร จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี แนะนำวิธีรับมือเมื่อลูกหลานมีพฤติกรรมก้าวร้าว เมื่อจะให้ลูกหยุดเล่นสมาร์ตโฟนหรือแท็บเล็ต คือ 1. ยอมรับอารมณ์ความรู้สึกของลูก 2. สอนวิธีจัดการอารมณ์ที่พ่อแม่ยอมรับ พ่อแม่ต้องเป็นตัวอย่างที่ดีของการแสดงออกทางอารมณ์ โดยต้องไม่หงุดหงิด ดูว่าลูก สามารถมีอารมณ์ที่สงบ หนักแน่น ในการสอนลูก 3. คำสั่งของพ่อแม่ศักดิ์สิทธิ์ นั่นคือ ถ้าถึงเวลาให้หยุดเล่น คือหยุดเล่น ไม่ว่าจะลูกจะแสดงพฤติกรรมก้าวร้าวออกมา ลูกก็ไม่ได้เล่นต่อ 4. ชมเชยลูกเมื่อลูกสามารถหยุดการเล่น และควบคุมอารมณ์ตนเองได้ 5. เมื่อเด็กมีพฤติกรรมก้าวร้าว พ่อแม่ต้องคอยมองไม่ให้เด็กทำร้ายตนเอง ทำร้ายคนอื่นและทำลายข้าวของ 6. พ่อแม่ต้องกำหนดกฎในการใช้ให้ชัดเจน มีการเตือนลูกเมื่อใกล้หมดเวลา เพื่อให้ลูกเตรียมตัวเตรียมใจก่อนจะหยุดเล่น มีวิธีลงโทษเมื่อใช้เกินเวลาที่กำหนดที่ทำให้เด็กได้เรียนรู้ผลของการเล่นเกินเวลา เช่น งดดูทีวี หักค่าขนม หรือทำงานบ้านเพิ่ม เป็นต้น 7. หมั่นฝึกวินัยลูกในด้านอื่น ๆ ร่วมด้วย</p>
<p>เดลินิวส์ (27 พ.ค. 61)</p>	<p>กรมอนามัยคุมเข้มความปลอดภัยเยาวชน</p> <p>-เสนอข่าว นายแพทย์ดนัย ธีวันดา รองอธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า เพื่อความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตที่ดีของเด็ก ๆ ว่า ผู้ประกอบการโรงเรียนทั้งภาครัฐและเอกชน จึงต้องตระหนักถึงข้อกำหนดเบื้องต้นของอุปกรณ์เครื่องเล่นสนาม วัสดุการเลือกใช้ และการจัดเตรียมพื้นที่สนามเด็กเล่น และรายละเอียดย่อยของอุปกรณ์ปั้นป้าย อุปกรณ์เคลื่อนไหว ชิงช้า กระดานลื่น และเครื่องเล่นชุดรวม รวมทั้งแนวทางของการติดตั้ง ตรวจสอบ บำรุงรักษา เครื่องเล่นให้อยู่ในสภาพดี พร้อมใช้งาน และเรื่องตู้น้ำดื่มในโรงเรียน ที่ผ่านมาสำนักรักษาความปลอดภัยและน้ำ กรมอนามัย ได้มีการเก็บตัวอย่างน้ำบริโภคจากโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการพบว่า มีตู้น้ำดื่มในโรงเรียนหลายแห่งที่คุณภาพไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน พบมีการปนเปื้อนแบคทีเรียมากที่สุด ขอแนะนำให้ผู้ดูแลตู้น้ำดื่มในโรงเรียนควรดูแลและทำความสะอาดให้พร้อมใช้งาน</p>
<p>สยามรัฐ (28 พ.ค. 61)</p>	<p>สถิติผู้สูงอายุไทยล้นล้ม</p> <p>-เสนอข่าว นพ.อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า จากสถิติพบผู้สูงอายุไทยตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป เสียชีวิตจากการลื่นล้มและพลัดตกในพื้นที่ต่างระดับสูงถึงปีละ 1,600 คน โดยเป็นสาเหตุหลักการตายอันดับสองในกลุ่มของการบาดเจ็บโดยไม่ตั้งใจ รองจากบาดเจ็บบนท้องถนน และปัญหาที่พบบ่อยของผู้สูงอายุที่ได้รับอุบัติเหตุ คือ กระดูกสะโพกแตก หัก หรืออุบัติเหตุทางสมอง ทำให้พิการและอัตราการเสียชีวิตค่อนข้างสูง ทั้งนี้ 7 ปีที่ผ่านมาตั้งแต่ปี 54-60 พบการเสียชีวิตจากลื่นล้มและพลัดตกพื้นที่ต่างระดับมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเฉลี่ยมากกว่า 800 คน/ปี หรือ 3 คน/วัน ปัญหาคือทรงตัวไม่ดี มีปัญหาสายตา-การได้ยิน ควรเลือกรองเท้ากันลื่น บ้านใดเป็นจุดทำให้เกิดอุบัติเหตุได้บ่อยครั้ง ขณะห้องน้ำเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย ต้องมีราวจับ พื้นต้องแห้งและควรมีระดับเสมอกับพื้นภายนอก ไม่ควรอยู่ใกล้ห้องนอน</p>
<p>ข่าวสด (26 พ.ค. 61)</p>	<p>ร่าง พ.ร.บ.การอุดมศึกษา</p> <p>-เสนอข่าว นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ รับหนังสือจากสมาพันธ์สภาวิชาชีพ 11 สภา ประกอบด้วย แพทยสภา สภาการพยาบาล สภานายความ สภาเภสัชกรรม ทันตแพทยสภา สภาวิศวกร สภาสถาปนิก สัตวแพทยสภา สภาเทคนิคการแพทย์ สภากายภาพบำบัด และสภาวิชาชีพบัญชี นำโดย นายทศไนย ไชยแขวง อุปนายกสภานายความ เพื่อเสนอความเห็นต่อร่างพ.ร.บ.การอุดมศึกษา พ.ศ. และร่างพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา พ.ศ. ซึ่งได้เคยยื่นหนังสือต่อ รมว.ศึกษาธิการและ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>นายกรัฐมนตรีแล้ว แต่ยังไม่มีความคืบหน้า จึงมีความกังวลต่อการบริหารการศึกษาในชั้นอุดมศึกษาตามร่าง พ.ร.บ.ทั้ง 2 ฉบับ โดยเฉพาะการห้ามมิให้สภาวิชาชีพก้าวก้าวยกจัดการหลักสูตรการเรียนในสาขาที่เกี่ยวข้องกับสภาวิชาชีพ อันมีผลกระทบต่อมาตรฐานในการผลิตบัณฑิตสาขานั้น ๆ หากร่างพ.ร.บ.ทั้ง 2 ฉบับเข้าสู่การพิจารณาของ สนช.จะพยายามผลักดันให้มีตัวแทนจากสมาพันธ์สภาวิชาชีพเข้ามาร่วมเป็นคณะกรรมการด้วย เพื่อให้การพิจารณาร่างพ.ร.บ.เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป</p>
<p>แนวหน้า (26 พ.ค. 61)</p>	<p>กฎหมายเกี่ยวกับโทรเวช</p> <p>- เสนอข่าว แพทยสภาได้แต่งตั้งอนุกรรมการพิจารณาแนวทางการใช้สื่อสาร สนเทศทางการแพทย์ของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม หรือโทรเวช (Telemedicine) ซึ่งอาจจะช่วยลดปัญหาความหนาแน่นของจำนวนผู้ป่วยในสถานพยาบาลของรัฐ ไม่ว่าจะเป็นในเขตเมืองหรือต่างจังหวัด ลดเวลาในการเตรียมตัว เดินทาง และรอคอยในการใช้บริการสุขภาพแต่ละครั้ง โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อทำให้มีความปลอดภัยและเกิดประโยชน์สูงสุดกับแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ และผู้รับบริการหรือผู้ป่วย แต่เนื่องจากมีประเด็นที่ต้องพิจารณาหลากหลาย และมีหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงานทำให้ต้องใช้เวลาในการพิจารณาเพื่อความรอบคอบ ในระหว่างที่แพทยสภากำลังจัดทำคู่มือและแนวทางการให้คำปรึกษาทางไกล รวมถึงปรับปรุงกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง จึงขอให้แพทย์ทุกท่านที่สนใจเข้าร่วมโครงการให้คำปรึกษาทางไกลต่าง ๆ โปรดใช้วิจารณญาณด้วยความรอบคอบ</p>
<p>ไทยรัฐ (26 พ.ค. 61)</p>	<p>เปิดคลินิกหมอครอบครัวหนองโบสถ์</p> <p>- เสนอข่าว นพ.ไพศาล ตันคุ้ม ผู้ตรวจราชการฯ เขตสุขภาพที่ 9 ได้เปิดคลินิกหมอครอบครัวหนองโบสถ์ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ พร้อมคณะแพทย์พยาบาล จนท.สาธารณสุข และประชาชนกว่า 200คน โดยอำเภอนางรองได้จัดตั้งระบบบริการด้วยคลินิกหมอครอบครัวในปีงบประมาณ 2560 จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ คลินิกหมอครอบครัวบ้านผักหวาน คลินิกหมอครอบครัวหนองตาหมู คลินิกหมอครอบครัวนางรองดูแลประชากร 34,612 คน และในปีงบประมาณ 2561 ได้เปิดคลินิกหมอครอบครัวหนองโบสถ์เพิ่มขึ้นเป็นแห่งที่ 4 ในปี 2560 ที่ผ่านมา มีผู้รับบริการในคลินิกหมอครอบครัว 3 แห่ง 5,497 คนจำนวน 17,389 ครั้ง ส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง สามารถลดความแออัดในรพ.ได้อย่างมาก อัตราความพึงพอใจของผู้รับบริการสูงถึงร้อยละ 95</p>
<p>เว็บไซต์แนวหน้า ไอ.เอ็น.เอ็น (21 พ.ค. 61)</p>	<p>เตือนแมงกะพรุน</p> <p>- เสนอข่าว เมื่อวันที่ 21 พ.ค.61 ที่บริเวณชายหาดบางลึก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา มีนักท่องเที่ยวกว่า 20 ราย ลงไปเล่นน้ำ ได้ถูกแมงกะพรุนสายบริเวณลำตัว ขา และแขน มีอาการปวดแสบปวดร้อน มีผื่นแดง ทาง จนท. ได้นำน้ำส้มสายชูราดเพื่อปฐมพยาบาลเบื้องต้น</p>
<p>เว็บไซต์ siamtodaynews.com www.ntbdays.com (27 พ.ค. 61)</p>	<p>คุณหมอใจบุญ รักษาผู้ป่วยมะเร็งแก่คนที่ยากจนฟรี ทำมาแล้วกว่า 18 ปี</p> <p>- เสนอข่าว รศ.นพ.อภิณพ จันทวีทัน วัย 63 ปี ถือเป็นอาจารย์หมอผู้เชี่ยวชาญด้านโรคมะเร็งระดับแถวหน้าของเมืองไทย สามารถรักษาได้ทั้งโรคทั่วไปและโรคมะเร็ง หลังจากเป็นอาจารย์สอนนักเรียนแพทย์ที่ ม.สงขลานครินทร์นาน 20 ปี หมออภิณพได้ตัดสินใจกลับไปเปิดโรงพยาบาลที่บ้านเกิด อ.แก่งคอย จ.สระบุรีเมื่อ 18 ปีที่ผ่านมา เหตุผลที่กลับบ้านเกิด เพื่อจะได้ดูแลแม่ ขณะเดียวกันก็ได้ทำตามฝันที่อยากมีโรงพยาบาลเล็กๆ สักแห่ง ที่มีความพร้อมและทันสมัยทั้งในแง่เครื่องมือและคุณภาพการรักษา โรงพยาบาลอภิณพเวชกรรม ซึ่งตั้งตามชื่อคุณหมอ นอกจากมีส่วนของอาคารหลักที่ใช้รักษาผู้ป่วยแล้ว ยังมีรีสอร์ทให้ผู้ป่วยและญาติที่ต้องการความสงบและอยู่กับธรรมชาติ ได้พักผ่อนอีกด้วยผู้ป่วยส่วนใหญ่ที่มาหาคุณหมอ มักเป็นผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย ไม่ระยะ 3 ก็ระยะ 4 และส่วนใหญ่เป็นคนที่ขี้ยากอยากรักษาต่อ หลังจากโรงพยาบาลรัฐหยุดการรักษาไปแล้ว ขณะที่ผู้ป่วยอีกจำนวนไม่น้อย คือคนที่ยากจน ซึ่งคุณหมอก็พร้อมรักษาให้ โดยคุณหมอกล่าวว่า “คนใช้ตอนนี้ส่วนหนึ่ง ถ้าเราไม่รักษาเขาเขาก็ไปรักษาหมอบ้านสมุนไพโร ก็หนีจากสังคมอีก ถ้าเราปล่อยไว้ บ้านเมืองก็ไม่พัฒนา จึงดึงคนไข้ที่ไม่รักษา กลับมารักษาแผนปัจจุบัน ถือว่าช่วยเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน”</p> <p>สิ่งที่คุณหมอให้ความสำคัญในการรักษาผู้ป่วยก็คือ ทำให้ผู้ป่วยหายจากการทรมาน นอกจากนี้ อีกสิ่งหนึ่งที่คุณหมอให้ความสำคัญไม่แพ้กันก็คือ การทำให้คนไข้ที่ป่วยด้วยโรคมะเร็งในระยะสุดท้ายหมดห่วง ผู้ป่วยอยากทำอะไรก็พยายามจัดให้ สำหรับผู้ป่วย หรือมีคนใกล้ชิด คนข้างบ้าน หรือคนรู้จักที่ป่วยอยู่สามารถติดต่อขอรับการรักษาได้ที่ ที่ตั้งของโรงพยาบาล อภิณพเวชกรรม อยู่ที่ 36 ถ.วรส วิสัย ต.แก่งคอย อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110 tel.036 246902 เฉพาะวัน จ.-ศ.</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>เว็บไซต์ dailynews.co.th (27 พ.ค. 61)</p>	<p>บุคคลตัวอย่าง “หมอจิว” 29 ปีกับการทุ่มเท อุทิศเวลาเพื่อผู้ป่วย</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ภักดี สืบบุญการณ์ หรือ “หมอจิว” ผอ.โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย ที่ทำงานทุ่มเท แรงกายแรงใจให้กับชาวบ้านมาตั้งแต่ปี 2532 รวมเวลา 29 ปี กล่าวว่า หมอทุกคนให้ความสำคัญกับงานที่ตัวเองทำอยู่ ให้ความสำคัญกับชาวบ้าน หมอทุกคนไม่เคยคิดที่จะเปิดคลินิกเลยแม้แต่หน่วย อุทิศเวลาเพื่อผู้ป่วยอย่างแท้จริง การที่เปิดคลินิกเป็นเรื่องดีที่ช่วยแบ่งเบาภาระ รพ. อย่างในเมืองใหญ่ถ้าหมอไปเปิดคลินิก ผู้ป่วยนอก (OPD) จะล้น ประกอบกับด่านซ้ายคนน้อย แพทย์ก็ไม่เพียงพอ ถ้าไปเปิดคลินิกแพทย์ที่เหลืออยู่จะเหนื่อย คนไข้ก็จะลำบาก อีกอย่างชาวบ้านก็ไม่ค่อยมีเงิน ประกอบกับ รพ.ด่านซ้ายมีวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็ง ทุกคนยึดหลักว่า “เรากินเงินเดือนก็ต้องทำหน้าที่ที่รับผิดชอบก่อน” เฉพาะงานในหน้าที่ก็เหนื่อยอยู่แล้ว ไม่มีแรงไปเปิดคลินิก</p>



fanmoph



pr_moph



healthmoph



moph channel



clubhealthch